



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

ที่ ๔๓๑ / ๒๕๖๓

### เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ๒๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลศรีฐาน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานในแต่ละส่วนในภาพรวม กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ได้พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี

๑. นายคำพู่ จันไค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง อำนวยการต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีพนักงานส่วนตำบล เป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างในสังกัดส่วนโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับงานแผนควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

#### ๑. งานก่อสร้าง

มอบหมายให้ นายอภิเดช บุญลักษณะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน โครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคมและงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ การขอตั้งงบประมาณประจำปี การของบประมาณ ประสานงานกับฝ่ายผังเมือง การกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นายคำพู่ จันไค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง อำนวยการต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้กำกับดูแลความถูกต้อง

#### ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

มอบหมายนายอภิเดช บุญลักษณะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ งานแบบก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต การประเมินราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นายคำพู่ จันไค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง อำนวยการต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้กำกับดูแลความถูกต้อง

### ๓. งานประสานงานสาธารณูปโภค

มอบหมายให้ นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานงานสาธารณูปโภค และกิจการประมาณการขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ งานไฟฟ้าสาธารณะ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคลองท่อระบายน้ำ การทำสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง แผนบำรุงรักษาคลองสาธารณะ แผนโครงการบำรุงรักษาคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำ และแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำ ให้มีความพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณ ขุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

### ๔. งานผังเมือง

มอบหมายให้ นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมืองกำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกเบิกที่ดิน ให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และมอบหมายให้

- นายวิรุณ ช่วงโชติ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต่าไห ๑ เลขที่ตำแหน่ง ล ๐๐๑

- นายบุญมา ศรีชมพู่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต่าไห ๒ เลขที่ตำแหน่ง ล ๐๐๒

- นางบุญส่ง ป้องกัน พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานศูนย์สูบน้ำบ้านท่าทย หมู่ที่ ๑

โดยพนักงานประจำศูนย์สูบน้ำทั้ง ๓ คน ข้างต้นดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมดูแลการเปิด - ปิดน้ำควบคุมติดตามการใช้น้ำตลอดจนดูแลเครื่องจักรกล คลองส่งน้ำประตู่ระบายน้ำ ทั้งนี้อยู่ในการควบคุมโดย นายคำฟู จันใด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง อำนวยการต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้กำกับดูแล

### ๕. งานประปา

มอบหมายให้ นายภานุชัย ไชยงาม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลระบบน้ำประปา เปิด - ปิด น้ำ ติดตามการจดมาตรน้ำตรวจตราความเสื่อมของอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการงานประปา

### ๖. งานไฟฟ้า

มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ จันทรเหลียง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระบบไฟฟ้าภายในเขตตำบลศรีฐาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

  
(นายไสว จันทรเหลียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน